



ที่ ขย ๗๗๗๐๒/ว

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง  
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๒๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลที่ดินเพื่อนำมาใช้ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลลำบัวแดง (ยกเว้นหมู่ที่ ๘ ,๑๐ ,๑๑)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อผู้ที่ต้องประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง จะได้ดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเสียภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง จึงขอแจ้งให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดงและในเขตตำบลใกล้เคียงได้รับทราบ ท่านใดเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น สปก. ๔-๐๑ สน.๓. สน.๓ ก และ สค.๑ โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ - ชื่อสกุล ที่อยู่ จำนวนเนื้อที่ดิน ของท่านได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ หากข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารสิทธิ์ของท่าน ให้รีบมาติดต่อดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยทันที และหากท่านใดมีการโอนกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครอง และมีการแบ่งแปลงที่ดิน เรียบร้อยแล้วจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (สปก.) หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ให้ท่านนำเอกสารหน้าที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ หรือแยกแปลงที่ดินพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน มายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน และหากท่านใดมีญาติที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้ญาติของท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้ด้วย กรณีที่ท่านตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่มีในรายชื่อตามที่ได้ส่งไป ท่านสามารถนำเอกสารสิทธิ์ของท่านมายื่นประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ หากพ้นเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง ขอสงวนสิทธิ์จะไม่มีการรับแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนของที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะไม่มีการรับประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาทิตย์ ศิริบุตวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำบัวแดง

กองคลัง งานจัดเก็บรายได้

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๐ - ๐๕๒๙๗ - ๑ ต่อ ๒๑๙๒

“ กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ

สงเสริมบัวขาวสรรพสัตว์ เติบซัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี ”